

# สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

## กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน พ... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก ใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของ สัตว์ป่าคุ้มครอง พ... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา พ... .ศ.

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของ หน่วยงานของรัฐ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ... .ศ.พ (. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน  
โครงการหลวง พ... .ศ.

### **เศรษฐกิจ**

เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ .ศ.2550

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานฯ ฉบับ  
ที่ 3/25 ...

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่  
1/2550

เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน  
มีนาคมและ ไตรมาสแรกของปี 2550

### **สังคม**

เรื่อง การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็น ประมุข

เรื่อง นโยบายด้านการคุ้มครองสถานภาพผู้สูงอายุ โดยการขยายผลการดำเนินงาน  
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3  
จังหวัด ชายแดนภาคใต้

เรื่อง สรุปผลการประชุมเปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนา  
หมู่บ้านชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.  
2550

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ  
ตอนบน ข้อมูล ณ วันที่)9 เมษายน 2550)

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีสถานการณ์มลภาวะทาง  
น้ำที่เกิดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ  
ประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

## การศึกษา

เรื่อง การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 42 และการ  
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

## แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและ  
ดนตรี นักวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี)10 ชชกรม .  
(กระทรวงวัฒนธรรม) ศิลปากร

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ  
กระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

---

## กฎหมาย

---

**1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
...**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ... .ศ.พ (.. ฉบับที่) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยให้แก้ไขระยะเวลาการประกอบธุรกิจต่อไปได้จาก 2 ปี เป็น 3 ปี(

ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ... .ศ.พ (.. ฉบับที่) ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอที่ (นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ และคณะ) คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในกำหนดเวลา พร้อมทั้งส่งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 111 ด้วย ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยในหลักการที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับที่) ที่ ... .ศ.พ (.. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และจะได้เร่งนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว จึงขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อจะได้พิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีต่อไป

---

## **2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ... ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ... เสร็จแล้วโดยได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ร่างมาตรา 4 แก้ไขถ้อยคำของบทนิยามให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ตัดบทนิยามคำว่า "ผู้ดูแลคน" ออก และเพิ่มบทนิยามคำว่า "ผู้ปกครองคนพิการ" ในประมวลกฎหมาย "ผู้ปกครอง" แทน เพื่อมิให้ความหมายซ้ำกับคำว่า "พิการแพทย์และแพทย์ นอกจากรณีนี้ได้เพิ่มบทนิยามคำว่า เพื่อ "พนักงานเจ้าหน้าที่" ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

เนื่องจากการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ  
แผนงานระดับชาติ

เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
แห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี  
ผู้รับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิรับบริการฟื้นฟู  
สมรรถภาพ โดยวิธีการทางการแพทย์ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อัตราส่วน  
ที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องจ้างคน  
พิการเข้าทำงาน นอกจากนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจวินิจฉัย  
และมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการเลือก  
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการ

กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยให้สิทธิ  
แก่คนพิการที่จะร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
แห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการ  
เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ทั้งนี้ ในการใช้  
สิทธิดังกล่าวคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอให้องค์การคนพิการที่เกี่ยวข้อง  
เป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทน โดยได้รับยกเว้นค่าฤชา ธรรมเนียม

กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน  
พิการ และผู้สูงอายุ เป็นสำนักงานทะเบียนกลาง ไม่ควรกำหนดส่วนราชการระดับ  
กองไว้ในกฎหมาย เนื่องจากส่วนราชการระดับกองอาจมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ทำให้  
ต้องมีการแก้ไขกฎหมายทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วยทรัพย์สิน  
สิทธิ หนึ่ง งบประมาณ และรายได้ที่โอนมาจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ.2534

เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้ชัดเจน  
ยิ่งขึ้น

ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ออก  
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น  
ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะแก่คนพิการ ทั้งนี้ เจ้าของ  
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่นซึ่งได้จัดอุปกรณ์หรือสิ่ง  
อำนวยความสะดวกดังกล่าวมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงิน  
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดมาตรการเชิงลงโทษแก่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงาน หรือไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือไม่ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาะสมช่วงงานแก่คนพิการ และกำหนดมาตรการให้รางวัลแก่นายจ้างที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจูงใจให้นายจ้างและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

สำหรับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ แล้วได้กำหนดเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ปรับปรุงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

---

### **3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน พ.ศ.**

---

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานกรรมการ ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในประเด็นดังต่อไปนี้ไปพิจารณาด้วย

การจัดตั้งสถาบันนเรนทรฯ เห็นควรให้เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน

การจัดตั้งและการใช้จ่ายเงินของกองทุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินตามร่างมาตรา 40-42 ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการใช้จ่ายการเงินการคลังภาครัฐ แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

---

### **4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การ**

**กรอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครอง และการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้า ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองการค้า การนำเคลื่อนที่ และการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ พ.ศ. ... เสร็จแล้ว โดยแก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวง เพิ่มเติมคำว่า "สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง" และแก้ไขถ้อยคำบันทึกหลักการและเหตุผลให้มีความถูกต้องชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาของ การแก้ไขเพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ .ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ.2535

เปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่สัตว์ป่านั้นอยู่ในกรณีที่สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเป็นสัตว์น้ำ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น้ำนั้นอยู่ ร่างข้อ)1)

กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ร่างข้อ)3)

กำหนดให้ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองใช้แบบ สป.9 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ร่างข้อ)6)

กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองจะต้องดำเนินการตามโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองภายใน 1 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาต ร่างข้อ)7)

กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์บก และสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นผู้เพาะพันธุ์รายใหญ่หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกเชิง พาณิชยกรรมต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการด้านสัตว์น้ำประจำ ส่วนผู้เพาะพันธุ์ รายย่อยให้มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการด้านสัตว์น้ำมาดูแลเป็นครั้งคราว (ร่างข้อ 8)

กำหนดข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องดูแลจัดสถานที่เลี้ยงดูสัตว์ให้อยู่ในสภาพอันควร ปลอดภัย และเหมาะสมกับ สถานที่ มิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง และต้องดูแลป้องกันมิ ให้สัตว์ทำอันตรายแก่ผู้อื่น (ร่างข้อ 9)

กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ร่างข้อ 18- ร่างข้อ 26)

---

## **5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังรายงานว่า เห็นสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนโดยทั่วกัน และก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดมา จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวม 2 ชนิด คือ

### **1. เหรียญกษาปณ์เงิน ชนิดราคา 800 บาท**



ประเภทขีดเงา จำนวนผลิตไม่เกิน 1,500 เหรียญ

ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 15,000 เหรียญ

## 2. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคา 20 บาท)

ประเภทขีดเงา จำนวนผลิตไม่เกิน 8,400 เหรียญ

ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 840,000 เหรียญ

---

## 6. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 3 มติ ดังนี้

1.1 มติคณะรัฐมนตรี )13 มีนาคม 2544) เรื่อง การนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ

1.2 มติคณะรัฐมนตรี )22 ตุลาคม 2544) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาไทย

1.3 มติคณะรัฐมนตรี )10 พฤษภาคม 2548) เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาไทย

เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพิจารณาตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ พบว่ามีจำนวน 3 มติ (13 มีนาคม 2544, 22 ตุลาคม 2544 และ 10 พฤษภาคม 2548) โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นมติที่ออกในช่วงเวลาการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาโดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย และให้มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังด้วย ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาไทยในปัจจุบันจึงมี

แนวทางปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯแล้ว ส่วนการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศมิได้มีรายละเอียดกำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสมควรได้รับการปรับปรุงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ ให้สมบูรณ์ชัดเจนและอยู่ในฉบับเดียวกัน จึงได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่เสนอดังกล่าว

**(ร่าง)หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ** มีสาระสำคัญดังนี้

โดยที่ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเงินจำนวนมากในแต่ละปี ประกอบกับปัจจุบันนักวิชาการไทยจำนวนมากมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็น

การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการเป็นที่ปรึกษาของนักวิชาการไทยสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ดังนี้

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แต่หากมีความจำเป็น และไม่อาจจัดจ้างที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได้ ให้จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานผู้ดำเนินการที่จะจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ

- 1.1 กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งแหล่งเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้กำหนดเงื่อนไขให้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศด้วย
- 1.2 กรณีได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไม่มีที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถให้บริการได้
- 1.3 กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ

ในกรณีที่ไม่มีอยู่ในข้อยกเว้นตามข้อ 1 และมีความจำเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้เสนอรัฐมนตรีพิจารณา

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ หรือได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ที่ปรึกษาต่างประเทศทราบก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2544 (ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่ได้ปรับปรุงใหม่แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร . 0205/ว 212 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและการจ้างที่ปรึกษาไทยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามสัญญา ( หรือข้อตกลง หรือการแจ้งผลการคัดเลือกต่อไปได้

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

---

## 7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานกรรมการ ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหา ความเสื่อมโทรมของดินได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากการนำที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรที่รัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรไว้แล้วไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่น ยังได้มีการนำพื้นที่บริเวณที่มีความลาดชันและพื้นที่สูงมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความมั่นคงทางอาหารของชาติ โดยรวม เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมา เพื่อดำเนินการ

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 เกี่ยวกับนิยาม องค์ประกอบของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การสำรวจอนุรักษ์ดินและน้ำ และบทกำหนดโทษ ดังนี้

กำหนดบทนิยามคำว่า การอ " การชะล้างพังทลายของดิน"อนุรักษ์ดินและน้ำ " (เพิ่มเติมร่างมาตรา) "มาตรการวิธีพืช" "มาตรการวิธีกล"3)

กำหนดส่วนราชการที่เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และเพิ่มเติม "ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" "ปลัดกระทรวงมหาดไทย" เป็น "อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ" และ "ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ" แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา) คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน4)

กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการพิจารณาวางแผนใช้ที่ดิน กำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน และประกาศกำหนดเขตสำรวจการอนุรักษ์ดินและน้ำ การกำหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ การกำหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การเยียวยาผู้ครอบครองพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติม ร่างมาตรา)5)

กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิเลือกประธานในที่ประชุม กรณี ประธานไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา)8 วรรคแรก(

กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินออกกฎกระทรวง เพื่อให้การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินมีผลบังคับในทางปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติมร่าง) มาตรา10)

กำหนดลักษณะพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เพื่อให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา)11)

กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการควบคุมพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินที่จะนำไปสู่การปนเปื้อนของสารพิษ แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา)12)

กำหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างไว้ในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ และการควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อป้องกันสารพิษ แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา)13)

กำหนดขั้นตอนในการกำหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา)11 เป็นร่างมาตรา 15)

กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในเขตสำรวจการอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา)12 วรรคแรก เป็นร่างมาตรา 16)

กำหนดให้บริการแผนที่ หรือข้อมูลทางแผนที่แก่เอกชนเป็นการเฉพาะราย โดยเสียค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา)14 เป็นร่างมาตรา 18)

กำหนดบทลงโทษบุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 (แก้ไขเพิ่มเติม  
มาตรา 16 เป็น ร่างมาตรา 20)

---

## **8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานกรรมการ ที่อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก จำพวก นก ไก่ เป็ด และห่าน และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ ทำให้สัตว์ปีกดังกล่าวป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากและบางโรคสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ เช่น โรคไขหวัดนก (Avian Influenza) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2546 เพื่อให้ครอบคลุมถึงการควบคุมการค้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการควบคุมดูแล และป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญดังนี้

ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2546

กำหนดให้ผู้ประสงค์จะทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์จำพวก ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหยู้า สุนัข แมว หรือน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ และสัตว์ประเภทนก เป็ด ไก่ และห่าน รวมถึงไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์สำหรับการค้าส่งต่างประเทศและการค้าทั่วราชอาณาจักรให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ยื่นคำขอ ร่างข้อ)3 (1))

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต สำหรับการค้าภายในจังหวัดให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ทำการค้า ร่างข้อ)3 (2))

---

## **9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานกรรมการ ที่อนุมัติหลักการ

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและความเห็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า เนื่องจากกรมคุมประพฤติได้รับโอนภารกิจผู้ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ ที่ได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชทัณฑ์ มาอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ แต่เงื่อนไขการคุมประพฤติยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ดังนั้น เพื่อให้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จึงเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสำคัญดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขพักการลงโทษ ร่างข้อ) 3 และร่างข้อ 4)

แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติภายหลังการปล่อยตัวพักการลงโทษ ร่างข้อ)5 และร่างข้อ 6)

---

## **10. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2549 ทำให้สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปลี่ยนสภาพเป็นองค์การมหาชนในชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2547 เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวงสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม เป็นระบบมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการดำเนินงานในเชิงนโยบาย และการประสานงานระดับชาติในการขยายผลของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่ง

คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวงได้มีมติเห็นชอบ ด้วยแล้วในการ ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 จึงได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ... มีสาระสำคัญดังนี้

ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ หลวง พ .ศ.2547

กำหนดนิยาม ร่างข้อ) ".กปส" "หน่วยงานของรัฐ" "งานโครงการหลวง"4)

ปรับปรุงองค์ประกอบของ "คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง" โดยเพิ่มปลัดกระทรวงพาณิชย์และเลขาธิการ (.กปส) ิการ กปรเป็นกรรมการ และ . ปรับปรุงฝ่ายเลขานุการ โดยให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงเป็น ผู้ช่วยเลขานุการแทนผู้แทนสำนักงบประมาณ และตัดผู้แทนสำนักงบประมาณ ร่างข้อ) ออก เนื่องจากมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการอยู่แล้ว6)

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการ ร่างข้อ)7-9)

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดนโยบายแผนงานโครงการและแนว ทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง ควบคุม กำกับดูแล ติดตามผล และประสานการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของโครงการหลวงได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น ร่างข้อ)10)

ให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นสำนักงาน (.สวพส) (องค์การมหาชน) และให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ .เลขานุการของ กปสอบในงานด้านวิชาการ ประสานงานและงานธุรการของ กปส ร่างข้อ) .11 และร่างข้อ 12)

ค่าใช้จ่ายสำหรับ กปสเจ้าหน้าที่ .คณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่แต่งตั้งโดย กปส . ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานโครงการหลวง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นอย่าง อื่นให้เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ สวพสแต่ในกรณีที่เป็นการ . ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้จ่ายจากเงิน งบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนั้นได้ การให้คำรับรองผลการ พิจารณาจาก .ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการหลวง ให้ กปส ข้อ)เสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง ร่างข้อ)13 และร่างข้อ 14)

ให้ สวทสเป็นผู้พิจารณาและรวบรวมค่าของงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ การ .  
ร่างข้อ) แจ้งอนุมัติงาน โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ15 - ร่างข้อ  
19)

กำหนดให้มีบทเฉพาะกาลเพื่อให้หลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน  
รวมทั้งแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วตามระเบียบเดิม  
ให้มีผลต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบในส่วนของคำ  
นิยาม ร่างข้อ) "คณะทำงาน" และ "คณะอนุกรรมการ" "หน่วยงานของรัฐ"23  
และร่างข้อ 24)

---

## เศรษฐกิจ

---

### **11. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2550 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 60 ล้านบาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร และแต่งตั้ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นวาระเร่งด่วน โดยให้  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการ  
ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานหารือกับกระทรวงมหาดไทยและ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ  
โดยด่วน และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

---

### **12. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยเพิ่มเติมจากมาตรการตาม  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน  
2550 เพื่อบริหารจัดการงบประมาณที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และการใช้  
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มอุปสงค์และการลงทุนในประเทศ  
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแนวทางให้



หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้ในการกำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

## **1. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้**

1.1 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว เป็นเป้าหมายหลักในการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

1.2 โครงการ/รายการที่ได้ทำสัญญา/ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้

1) ควบคุม/กำกับ การดำเนินงานตามสัญญาของคู่สัญญา ให้มีการส่งมอบงานก่อสร้างหรือพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

2) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้ถือหลักปฏิบัติในเรื่องระยะเวลาตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้างงาน ก่อสร้าง ตามนัยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0305 / ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 อย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขเร่งรัดต่อไป

ทั้งนี้ สมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ กำหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง กระชับ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดยเร็ว

3) กรณีที่การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3 โครงการ/รายการที่ยังไม่ได้ทำสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ/รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

1.4 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถทำสัญญา/ก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการใดได้ทันภายใน

ไตรมาศ 3 (30 มิถุนายน 2550) และไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนำเงินงบประมาณที่ได้จากการปรับแผนฯ ไปดำเนินการ ดังนี้

- 1) ดำเนินการตามสัญญา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจ่ายค่างานตามปริมาณที่แท้จริงซึ่งสูงกว่าสัญญา เป็นต้น
- 2) ดำเนินโครงการ/รายการ ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้
- 3) ดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการจัดสรร เช่น ราคากลางหรือผลการประกวดราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น
- 4) ดำเนิน โครงการ / รายการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เช่น แก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม การจ้างงานในชนบท เป็นต้น
- 5) ดำเนิน โครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล
- 6) ดำเนิน โครงการ/รายการที่ทำให้เพิ่มผลิตภาพผลผลิต (Productivity)

ทั้งนี้ โครงการ/รายการที่จะดำเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้

กรณีที่เป็นรายการเดิมที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ให้นำไปใช้ได้แต่เฉพาะในรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว และสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน หรือโครงการรายการ ที่ได้รับการจัดสรร/งบประมาณ ไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินตามสัญญาเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและไม่เป็นภาระงบประมาณในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

กรณีที่เป็นโครงการรายการใหม่/ม จะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และต้องไม่เป็นโครงการรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ/ภายในวันที่31 ธันวาคม 2550

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนัยข้อ 1.4 เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

**2. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง** งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดที่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายและบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงิน เหลือให้นำส่งคืนคลังตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หากมีความ จำเป็นจะต้องนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น ๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามนัย ข้อ 1.4 ได้ โดยอนุโลม แล้วขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

**3. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี** หรืออยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวออกไปอีก ให้ส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจนำมาตรการ ข้อ 1 ข้างต้น มาใช้โดยอนุโลม

**4. ให้สำนักงบประมาณติดตามและรายงานผลการปรับแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือน กรกฎาคม 2550**

**5. ให้สำนักงบประมาณนำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551** ให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้วย

---

### **13. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สัมปทาน ฯ ฉบับที่ 3/25**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน ดินแดง - ดอนเมือง ฉบับที่ 3/25 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล) รับไปประสานตรวจสอบกับกระทรวงคมนาคม สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการต่อไปให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

---

### **14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ครั้งที่ 1/2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. ภาพรวมสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2550

1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 23 มีนาคม 2550 ส่วนราชการมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 646,336 ล้านบาท เท่ากับอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 41.27 ของวงเงินงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 45.43 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2549

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเป็นเงิน 143,840 ล้านบาท (ร้อยละ 18.2) โดยรายจ่ายประจำต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย 85,061 ล้านบาท (ร้อยละ 13.44) และรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย 58,778 ล้านบาท (ร้อยละ 37.34)

1.3 ในส่วนของเม็ดเงินงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2549 เป็นเงิน 28,446 ล้านบาท (ร้อยละ 4.6) แต่เป็นงบประจำที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าปีงบประมาณ 2549 เท่ากับ 55,674 ล้านบาท ในขณะที่งบลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเท่ากับ 27,228 ล้านบาท

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่ประชุมได้หารือถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กระจายลงสู่ภาคธุรกิจและประชาชนได้จริง และส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2550 โดยให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายทั้งงบรายจ่ายประจำและงบลงทุนให้สูงขึ้น ดังนี้

2.1 งบลงทุน ควรเร่งรัดการจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่มีงบลงทุนสูง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีงบลงทุนเป็นวงเงินรวม 209,885 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 30.89 โดยให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพันของงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550

2.2 งบประจำ หน่วยงานที่มีงบประจำสูง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวงเงินรวม 278,991 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายร้อยละ 49.09 ซึ่งยังต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายอยู่เล็กน้อย จึงควรให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้ถึงผู้รับประโยชน์โดยเร็ว

2.3 งบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ พพพ.) วงเงิน 5,000 ล้านบาท และโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด วงเงิน 5,000 ล้านบาท ควรเร่งรัดให้ออนเงินตามกระบวนการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขอนุมัติ ให้ถึงจังหวัดภายในเดือนเมษายน 2550 และให้ออนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเริ่มดำเนินโครงการและกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2550

2.4 งบพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติและเร่งรัดโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระยะเร่งด่วนปี 2550 ซึ่งได้รับจัดสรร

งบประมาณไว้แล้วในวงเงิน 4,500 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน 2550

2.5 งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ในช่วง 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2550) รัฐวิสาหกิจได้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนรวม 57,188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.7 ของเป้าหมายห้าเดือนแรก หรือร้อยละ 13.4 ของเป้าหมายรวมทั้งปี\* ที่ประชุมมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ สศช. รับไปเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 90

ทั้งนี้ให้ส่วนราชการหลักตามข้อ 2.1 รวมทั้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพันของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และในกรณีที่ส่วนราชการดังกล่าว คาดว่าจะไม่สามารถเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและทำสัญญาผูกพันของโครงการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ให้ปรับแผนงานและงบประมาณไปให้กับโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแทน โดยหารือกับสำนักงบประมาณ

---

## **15. เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมีนาคมและไตรมาสแรกของปี 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมีนาคมและไตรมาสแรกของปี 2550 โดยสรุป ดังนี้

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจำนวน 373 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษา บริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่ง การสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษา ฯลฯ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปได้ผลดังนี้

### **1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2550**

ในปี 2545 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนมีนาคม 2550 เท่ากับ 115.3 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เท่ากับ 114.5

### **2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2550 เมื่อเทียบกับ**

2.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 สูงขึ้นร้อยละ 0.7

2.2 เดือนมีนาคม 2549 สูงขึ้นร้อยละ 2.0

2.3 ไตรมาสแรกของปี 2550 (มกราคม มีนาคม-2550 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549) สูงขึ้นร้อยละ 2.4

**3. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2550** เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 สูงขึ้นเป็นเดือนแรกหลังจากที่ดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 เดือน นับจากเดือนพฤศจิกายน 2549 (กุมภาพันธ์ 2550 ลดลงร้อยละ 0.4) สาเหตุสำคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นในอัตราที่เท่ากัน คือร้อยละ 0.7 โดยเป็นการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยหลัก นอกจากนี้ราคาสินค้าอาหารสดสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักและผลไม้ เนื้อสุกร และไก่สด เป็นต้น

3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (กุมภาพันธ์ 2550 ลดลงร้อยละ 1.0 ปัจจัยหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาผักและผลไม้ร้อยละ 2.3 ได้แก่ มะนาว ผักกาดขาว ต้นหอม และส้มเขียวหวาน เนื่องจากสภาพอากาศเริ่มร้อนจัด นอกจากนี้ดัชนีหมวดเนื้อสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาเนื้อสุกร ร้อยละ 2.6 เป็นผลจากมาตรการแทรกแซงตลาดสุกรโดยนำลูกสุกรทำหมูหันเพื่อตัดวงจรของสุกรมีชีวิต

3.2 ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 5.2 โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน สูงขึ้น 5 ครั้ง น้ำมันดีเซลสูงขึ้น 3 ครั้ง รวมทั้งดัชนีราคายางรถยนต์ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.7 และรถยนต์นั่งร้อยละ 0.4

**4. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2549 ดัชนีราคาสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงร้อยละ 2.0** (เดือนกุมภาพันธ์ 2550 สูงขึ้นร้อยละ 2.3) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 3.8 สินค้าสำคัญที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ราคาข้าวสารเหนียว ร้อยละ 44.6 ผักและผลไม้ร้อยละ 13.3 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.0 (น้ำอัดลมร้อยละ 17.3) เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 2.9 สินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 1.0 ปัจจัยหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารร้อยละ 1.3 (ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้นร้อยละ 7.7) ค่ากระแสไฟฟ้าร้อยละ 1.8 เป็นต้น

**5. ช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.4** สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 5.1 สำหรับหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.9

**6. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ** (คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ 266 รายการ) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงานจำนวน 107 รายการ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมีนาคม 2550 เท่ากับ 105.2 เมื่อเทียบกับ**

6.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 สูงขึ้นร้อยละ 0.1

6.2 เดือนมีนาคม 2549 สูงขึ้นร้อยละ 1.3

6.3 ไตรมาสแรกของปี 2550 (มกราคม มีนาคม-2550 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549) สูงขึ้นร้อยละ 1.4

---

## สังคม

---

### **16. เรื่อง การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ศพป.) ทุกระดับเป็นองค์กรขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาประชาธิปไตย และให้อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมในทุกพื้นที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพป. ทุกระดับ รวมทั้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำหลักสูตรการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบรรจุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ โดยประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้ ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ "ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไทย" ติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย

การให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และได้คนดี

การนำกรณีศึกษาระบบประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และให้สำนักงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่ ศพปในแต่ละระดับจะขอการสนับสนุนเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) เกี่ยวการประสานการดำเนินการและการปรับปรุงแนวทาง เนื้อหาการฝึกอบรมการพัฒนาการเมืองการปกครอง ฯ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550 ที่กรมการปกครองได้รับการจัดสรรไว้แล้วจำนวนประมาณ 390 ล้านบาท

---

## **17. เรื่อง นโยบายด้านการคุ้มครองสถานภาพผู้สูงอายุ โดยการขยายผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายผลให้การดำเนินงานโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ตามที่นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เสนอ

การขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

### **1. ความเป็นมาและความสำคัญ**

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยอย่างรวดเร็วและกำลังไปสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (population ageing) และผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการสำรวจข้อมูลสถิติการสังคมระดับครัวเรือนทั่วประเทศ (กรมประชาสงเคราะห์, 2543) พบว่า มีผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นจำนวนถึง 253,360 ครอบครัวย คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในเวลานั้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสำหรับผู้สูงอายุของภาครัฐและ



เอกชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อันเนื่องมาจากบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในท้องถิ่นชนบทยังมีความจำกัดทั้งรูปแบบ วิธีการ และปริมาณของการให้บริการ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนาร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เพื่อนำไปสู่การใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการขยายผลการดำเนินงานตามรูปแบบนี้ให้ครอบคลุมต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในขอบเขตทั้งประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

## 2. ผลการดำเนินงาน

2.1 พ.ศ. 2546 - 2547 ทดลองนาร่องใน 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลาและสุราษฎร์ธานี

2.2 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 มีมติที่ประชุมให้ขยายผลการดำเนินงานไปทั่วประเทศ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ขยายผลโดยมุ่งให้มีพื้นที่ต้นแบบขึ้นจังหวัดละ 1 พื้นที่ก่อน โดย

ปี 2548 ดำเนินการ 15 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา โยธธร สกลนคร อุตรธานี อุบลราชธานี น่าน พะเยา เพชรบุรี ลำปาง อุตรดิตถ์ ตรัง

ปี 2549 ดำเนินการ 48 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ กำแพงเพชร เชียงราย ดาก นครสวรรค์ แพร่ พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุทัยธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สตูล ทั้งนี้ ส่งเสริมให้มี อผส. พื้นที่ละ 40 คน

### 2.3 อผส.

มีจำนวนพื้นที่ละ 40 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่มีความสมัครใจ และได้รับการคัดเลือกจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือตำบลให้เป็นตัวแทนมาปฏิบัติหน้าที่

ได้รับการอบรมความรู้ ฝึกทักษะ ปรับทัศนคติ ให้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 5 คน โดยไปให้การดูแลให้เหมาะสมตามสภาพ  
ปัญหาและความจำเป็นของผู้สูงอายุถึงบ้านพักของผู้สูงอายุแต่ละราย

เป็นสื่อกลางในการประสานให้มีการดำเนินกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ

2.4 ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ ขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตัวเอง  
ไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ถูกละเลยเพิกเฉย ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง  
 ฯลฯ

ปัจจุบันมี อพส.ใน 75 จังหวัด 95 เขต ประมาณ 5,000 คน มีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา  
ความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ได้รับการดูแลจาก อพส. ประมาณ 30,340 คน

### 3. ความจำเป็นในการขยายผล

3.1 ผู้สูงอายุบางส่วนของประเทศ มีปัญหาทุกข์ยากลำบาก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงาน  
สถิติแห่งชาติปี 2549 พบว่า มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว จำนวนมากถึง 459,149 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 7.1 ของประชากรผู้สูงอายุทั่วประเทศ

3.2 มติคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (กสผ.) ครั้งที่ 1/2548  
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 และมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2550  
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ให้ขยายผล ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยกำหนดเป็นนโยบายด้าน  
ผู้สูงอายุเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น  
องค์กรหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น  
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยสนับสนุนด้าน  
วิชาการ

3.3 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และ  
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดจ้างสำนักฝึกอบรม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.นาถ พันธมนาริน และคณะ เมื่อปี 2549 เพื่อ  
วิจัยการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่า การดำเนินงานประสบ  
ผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และบรรลุผล  
สำเร็จตามความมุ่งหมายของโครงการ คือ

ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล และหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก /  
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ .อพสัับชุมชนและครอบครัวได้อย่างปกติ และมีความ  
เชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งในบั้นปลายชีวิต

เสริมสร้างจิตสำนึกให้ครอบครัว ชุมชนตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแล  
ผู้สูงอายุในชุมชนของตน

สร้างอาสาสมัครให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์พื้นบ้าน ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

เป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในการ ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางด้าน สุขอนามัย ด้านจิตใจ และสังคม

การวิจัยเสนอให้มีการขยายผลโครงการนี้ต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้ผู้สูงอายุและ สังคมส่วนร่วม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบ โครงการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยสนับสนุน ทางวิชาการ

3.4 เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ช่วยบรรเทาทุกข์ เสริมประโยชน์สุขให้ ผู้สูงอายุ

3.5 การเตรียมความพร้อมสังคมก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้ชุมชนเกิดความตื่นตัว เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยจัดสร้างระบบการคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุขึ้นในชุมชน โดยประชาชนในชุมชน หน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินงาน โดยใช้ อผส. เป็นกลไกดำเนินการตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นของ ผู้สูงอายุ และเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้ประชาชนในชุมชนและอนุชนรุ่นหลังได้มี แบบอย่างน่าให้เกิดความตระหนักและเตรียมพร้อมต่อภาวะผู้สูงอายุ

3.6 ระบบงาน อผส. เป็นกลไกให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะได้รับการคุ้มครองดูแล เผื่อระวัง และเตือนภัย โดยมีการจัดแบ่งผู้สูงอายุในชุมชนเป็นกลุ่ม ๆ ให้ อผส. แต่ละคน คุ้มครองดูแล

3.7 เพื่อให้มีกลไกในระดับฐานรากของชุมชน ทำหน้าที่ป้องกัน ลดปัญหา ให้การ ช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ และที่ผ่านมาในทุกพื้นที่ที่ได้ดำเนินการแล้ว อผส. ยังขยายการช่วยเหลือไปยัง กลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น เด็ก คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ คนจน ฯลฯ

3.8 เป็นการสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อให้มีเครื่องมือในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุ โดยดำเนินการในลักษณะเชิงรุกเข้าถึงตัวผู้สูงอายุในบ้านพักในชุมชน ให้มี หลักประกันสังคม ความมั่นคงในการดำรงชีวิต สามารถมีสิ่งทดแทนในการดูแลและคง ภาวะของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายในชุมชนนั้นได้ต่อไป

#### 4. วิธีการขยายผล

ขยายผลโดยสอดคล้องกับมติ กผส. วันที่ 17 มกราคม 2550 ที่ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยดูถึงความพร้อมและความต้องการของชุมชน แต่ละแห่งเป็นหลัก โดยมี หลักในการดำเนินการดังนี้

4.1 มีหน่วยพื้นที่ในการดำเนินการ 7,778 หน่วย แยกเป็น

เขตองค์การบริหารส่วนตำบล 6,616 แห่ง

เทศบาลนคร ตำบล/เมือง/1,162 แห่ง

ปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว 95 แห่ง คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 7,683 แห่ง

#### 4.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ

กลุ่ม	ระยะเวลา	ร้อยละ	จำนวนพื้นที่	รวมพื้นที่สะสม	คงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ดำเนินการ
1	2551 - 2552	2.2	170	170	7,513
2	2552 - 2553	10	800	970	6,713
3	2553 - 2554	15	1,200	2,170	5,513
4	2554 - 2555	20	1,600	3,770	3,913
5	2555 - 2556	25 หรือที่ เหลือทั้งหมด	3,913	7,683	-

อเนิงบประมาณในการดำเนินการกลุ่มที่ 1 เฉพาะปีงบประมาณ 2551 จำนวน 170 พื้นที่ ใช้งบประมาณ 48 ล้านบาท

4.3 ดำเนินการพื้นที่ละ 2 ปี เพื่อมุ่งจัดสร้างระบบงานให้เกิดขึ้นและมีความเข้มแข็งพอสมควร โดยใน 2 ปีนี้ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากส่วนกลาง หลังจากนั้นใช้งบประมาณดำเนินการจากท้องถิ่น

#### 5. บทบาทของฝ่ายต่าง ๆ

หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน วิชาการ และงบประมาณ ระยะ)2 ปีแรกหรือ .อบต) โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดและท้องถิ่น โดยมีจังหวัดเป็นผู้ประสาน (เทศบาลและกำกับการดำเนินงาน

การประสานเครือข่ายดำเนินงานต่าง ๆ ให้มาร่วมดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และตอบสนองความต้องการและจำเป็นของผู้สูงอายุ

ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การภาคเอกชนด้านผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการขยายผล และการติดตามประเมินผล

## 6. ด้านงบประมาณ

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการจัดสร้างระบบในระยะ 2 ปีแรก ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง หลังจากนั้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใช้งบประมาณของท้องถิ่น โดยกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินการประกอบด้วย การฝึกอบรมอาสาสมัครปีละ 2 - 3 ครั้ง การจัดกิจกรรมกลุ่มประจำเดือนของอาสาสมัคร เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล การจัดสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ของ อผส. ฯลฯ ประมาณพื้นที่ละ 230,000 บาทต่อปี

## 7. ความพร้อมในการดำเนินงานขยายผล

ความพร้อมของพื้นที่โดย ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และประชาชนมีความต้องการให้มีระบบงานนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ และได้ดำเนินการงานนี้ในพื้นที่ต้นแบบมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะเป็นวิทยากรหลักและเป็นผู้ประสานการดำเนินการขยายผลต่อไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ต้นแบบของแต่ละ .และ อผส (.อบต/เทศบาล) ละจังหวัด จะเป็นวิทยากรช่วยในการขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ

เครือข่ายที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบมาแล้ว จะใช้เป็นเครือข่ายสนับสนุนให้กับพื้นที่อื่นในจังหวัด หรือในจังหวัดอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล คณาจารย์จากวิทยาลัยบรมราชชนนี ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ ผู้นำทางศาสนา ฯลฯ

มีตัวแบบ (Model) ที่มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดของฐานแนวคิด องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงาน อผส ซึ่งทุกพื้นที่ที่ขยายผลจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ .

---

## **18. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศรวม 3 ฉบับ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ซึ่งมีสาระสำคัญคือให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ประกาศ / คำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 เพื่อขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จะสิ้นสุดผลการใช้บังคับในวันที่ 19 เมษายน 2550

ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ

ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ

---

## **19. เรื่อง สรุปผลการประชุมเปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมเปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการเปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คพพ.) และการสัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

1. นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและโครงการ คพพ. เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนและชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการลงทุนในสิ่งที่ประชาชน/ชุมชนริเริ่มขึ้น มีกระบวนการเรียนรู้และการดำรงชีพตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดหลักคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถพึ่งตนเองได้ มีกระบวนการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาที่ยึดหลัก 4 ป. ขอให้ใช้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดเป็นร่มใหญ่ของกิจกรรมและโครงการที่ลงสู่ทุกพื้นที่ และเป็นจุดบูรณาการความอยู่ดีมีสุขของประชาชนฐานรากและชุมชนต่อไป

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ให้หลักการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ขอให้เน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ **(1) การพัฒนาที่ยั่งยืน** คือ การพัฒนาที่นำไปสู่การพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและการสร้างภูมิคุ้มกันให้คน/ชุมชนปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงใช้ความคิดของชาวบ้านเป็นหลัก รัฐเป็นผู้สนับสนุน **(2) การบริหารจัดการ** คือ การเชื่อมโยงความคิดของชุมชนเข้าสู่กระบวนการทำงาน โดยมีจังหวัดเป็นกลไกในการประสานและสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด **(3) สอดคล้องกับแผนงานตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข** ใน 5 แผนงาน ส่วน คพพ. จะเสริมต่อการดำเนินงานของชุมชนที่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ผลดี ทั้งนี้ จังหวัดต้องมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรเงินตามสภาพปัญหาของชุมชน ไม่ใช่กระจายเม็ดเงินอย่างเท่าเทียมกันในทุกชุมชน

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) ให้แนวทางการบูรณาการสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน ซึ่งความสุขประกอบด้วย 1) ความพอเพียง ไม่ยากจน 2) ความน่าอยู่ปลอดภัย 3) ความเข้มแข็ง มีความรู้ มีสุขภาพ และ 4) มีคุณธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีบทบาทเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงการบูรณาการทั้งในส่วนขององค์กร คน เงิน และทุนทุกประเภท โดยใช้หลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 2) ประชาชนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ได้รับประโยชน์ ส่วนราชการเป็นฝ่ายเอื้ออำนวย 3) รวมพลังทุกภาคส่วน 4) บูรณาการอย่างเป็นระบบ

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอารีย์ วงศ์อารยะ) กล่าวถึงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จะต้องเข้าใจโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ และจะต้องมีบทบาทเป็นผู้แทนของทุกกระทรวงในการกำกับ ประสานและบูรณาการโครงการให้เป็นไปตามแนวทางอยู่ดีมีสุขและให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันโดยคำนึงถึง 1) ความต้องการของประชาชน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 3) การสร้างขีดความสามารถให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ สำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอยู่ที่จังหวัดขอให้เป็นไปตามระเบียบ รวดเร็ว และโปร่งใสทุกบาท ให้รวบรวมความต้องการที่มาจากกระบวนการเรียนรู้ในการปรับตัวของชุมชน

5. การดำเนินการขั้นต่อไป

ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 10 เมษายน 2550

จังหวัดพิจารณาคลังกรอง และอนุมัติโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

การจัดตั้งงบประมาณปี 2551 กระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานตั้งค่าของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด จะพิจารณาจากผลงานในปี 2550 จังหวัดใดสามารถเสริมสร้างการปรับตัว กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไปสู่แผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น จะเป็นเกณฑ์สำคัญในการจัดสรรงบประมาณปี 2551

ให้มีคณะทำงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานประมาณ และผู้แทนสำนักงานพัฒนาระบบราชการ รายงานผลต่อคณะกรรมการระดับชาติและคณะรัฐมนตรี

---

## **20. เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ใช้บทบาทภารกิจ ศักยภาพ และงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหลักในการจัดฝึกอบรมและฝึกอาชีพ ให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างฝีมือความสามารถด้านช่างยนต์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดย

1.1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง ขนส่งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ จัดฝึกอบรมให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่อย่างถูกวิธี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

1.2 จัดฝึกอาชีพยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่ผู้มีหน้าที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนการเดินทางและระหว่างเทศกาล ให้มีความรู้ด้านช่างยนต์ สามารถวิเคราะห์และช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องในเบื้องต้นได้



2. ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) จัดทำโครงการให้บริการตรวจสภาพซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้

2.1 ก่อนเทศกาล ณ ที่ตั้ง สพภ./ศพจ. ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-10 เมษายน 2550

2.2 ช่วงระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2550 ณ จุดตั้งบริการที่เป็นถนนสายหลัก ดังนี้

**เส้นทางสายเหนือ** ได้แก่ สพภ. 10 ลำปาง ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงราย ศพจ.พะเยา ศพจ.ลำพูน สพภ. 9 พิษณุโลกร่วมกับ ศพจ.อุตรดิตถ์โดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ สพภ.8 นครสวรรค์

**เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ** ได้แก่ สพภ. 5 นครราชสีมา สพภ.6 ขอนแก่น ร่วมกับ ศพจ.อุดรธานีโดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดอุดรธานี สพภ.7 อุบลราชธานีร่วมกับ ศพจ.ยโสธรโดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดยโสธร ศพจ.สุรินทร์ร่วมกับ ศพจ.บุรีรัมย์ โดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดสุรินทร์

**เส้นทางสายภาคกลาง** ได้แก่ สพภ.1 สมุทรปราการ ร่วมกับ ศพจ.ในเครือข่ายโดยตั้งจุดบริการ ณ สวท.11

**เส้นทางสายตะวันออก** ได้แก่ ศพจ.จันทบุรีร่วมกับ ศพจ.ตราด โดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดจันทบุรี ศพจ.ปราจีนบุรีร่วมกับ ศพจ.สระแก้ว โดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

**เส้นทางสายภาคใต้** ได้แก่ ศพจ.สมุทรสาครร่วมกับ ศพจ.สมุทรสงครามโดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ศพจ.นครปฐมร่วมกับ ศพจ.กาญจนบุรี โดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดนครปฐม ศพจ.เพชรบุรีร่วมกับ ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งจุดบริการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพภ.11 สุราษฎร์ธานี ศพจ.ชุมพร และ สพภ.12 สงขลา

2.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เดินทางทราบพร้อมกันทั่วประเทศ ในเรื่องตั้งจุดบริการในช่วงก่อนเทศกาล โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม-10 เมษายน 2550 และช่วงระหว่างเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2550

2.4 ประสานงานและความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อุ้ซ่อมรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ก่อนและระหว่างเทศกาลในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและเหมาะสม

2.5 ประสานงานจังหวัดขอความร่วมมือสถานประกอบการหรืออุ้ซ่อมรถยนต์ รวมทั้งร้านขายอุปกรณ์อะไหล่ ผลัดเปลี่ยนกันให้บริการผู้เดินทางโดยแจ้งชื่อที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทราบ และรวบรวมส่งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางทราบต่อไป

3. จากสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมามีส่วนมากเป็นผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์ และไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยจราจร ดังนั้น การที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการขับขี้อย่างปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป จึงเป็นการส่งเสริมการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุได้ไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลเท่านั้น นอกจากนี้สถิติผู้มาใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการก่อนช่วงเทศกาล ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากข้อขัดข้องจากยานพาหนะได้ทางหนึ่ง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางได้อย่างทันท่วงที กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ให้มีความรู้ด้านช่างยนต์ สามารถวิเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องในเบื้องต้น โดยภารกิจที่ดำเนินการเป็นลักษณะบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

### **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2550**

ผลการปฏิบัติการฝึกอบรม (คน)

- ขับขีปลอดภัย 1,893 คน การซ่อมบำรุงรักษาฯ 1,500 คน รวม 3,393 คน

การให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงก่อนเทศกาล (คัน)

- รถจักรยานยนต์ 1,338 คัน รถยนต์ 1,102 คัน รวม 2,440 คัน

การให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงระหว่างเทศกาล (คัน)

- รถจักรยานยนต์ 994 คัน รถยนต์ 940 คัน รวม 1,934 คัน

รวมมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4,374 คัน

---

## **21. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2550)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ภัยแล้งตลอดจนการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2550 และสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2550) ดังนี้

**1. สถานการณ์ภัยแล้ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2550)**

**1.1 พื้นที่ประสบภัย รวม 59 จังหวัด 537 อำเภอ 57 กิ่งฯ 3,206 ตำบล 24,483 หมู่บ้าน** (คิดเป็นร้อยละ 37.86 ของหมู่บ้าน 67,673 หมู่บ้านใน 59 จังหวัด และคิดเป็นร้อยละ 33.24 ของหมู่บ้านทั้งหมดของประเทศ) แยกเป็น

ที่	พื้นที่ประสบภัย							ราษฎรประสบภัย	
	ภาค	จังหวัด	อำเภอ	กิ่ง	ตำบล	หมู่บ้าน	รายชื่อจังหวัด	ครัวเรือน	คน
<b>1</b>	เหนือ	<b>17</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>889</b>	<b>6,093</b>	กำแพงเพชร สุโขทัย ลำปาง แพร่ ดาก เพชรบูรณ์ น่าน ลำพูน พิจิตร เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พะเยา แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ และ อุทัยธานี	<b>494,026</b>	<b>1,717,302</b>
<b>2</b>	ตะวันออกเฉียงเหนือ	<b>19</b>	<b>241</b>	<b>38</b>	<b>1,655</b>	<b>14,718</b>	กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองคาย มุกดาหาร ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม อุดรธานี ศรีสะเก	<b>1,247,692</b>	<b>5,253,517</b>

							เกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม เลย สุรินทร์ และร้อยเอ็ด		
<b>3</b>	<b>กลาง</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>1,103</b>	สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ กาญจนบุรี และ ชัยนาท	<b>109,550</b>	<b>409,554</b>
<b>4</b>	<b>ตะวันออก</b>	<b>8</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>211</b>	<b>1,152</b>	จันทบุรี สระแก้ว ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง และ ปราจีนบุรี	<b>92,513</b>	<b>338,361</b>
<b>5</b>	<b>ใต้</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>284</b>	<b>1,417</b>	ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร ภูเก็ต สุ ราษฎร์ธานี สตูล สงขลา และพัทลุง	<b>72,203</b>	<b>251,470</b>
<b>รวมทั้งประเทศ</b>		<b>59</b>	<b>537</b>	<b>573</b>	<b>2,062,483</b>			<b>2,015,984</b>	<b>7,970,204</b>

ตารางข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเปรียบเทียบกับจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้ง  
ใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

หมู่บ้าน

ที่	ภาค	จำนวน หมู่บ้าน ทั้งหมด	19 มี .ค.2550		26 มี .ค.2550		2 เม .ย.2550		9 เม .ย. 2550	
				+ เพิ่ม - ลด	หมู่บ้าน	+ เพิ่ม - ลด	หมู่บ้าน	+ เพิ่ม - ลด	หมู่บ้าน	+ เพิ่ม - ลด
1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	32,576	17,686	+ 1,772	16,194	- 1,492	15,004	- 1,190	14,718	- 286
2	เหนือ	16,306	5,280	+ 488	5,188	- 92	5,963	+ 775	6,093	+ 130
3	ตะวันออก	4,816	1,233	+ 331	1,233	0	1,383	+ 150	1,152	- 231
4	ใต้	8,588	1,590	+ 955	1,621	+ 31	1,532	- 89	1,417	- 115
5	กลาง	11,377	931	+ 45	1,185	+ 254	1,246	+ 61	1,103	- 143
	<b>รวม</b>	<b>73,663</b>	<b>26,720</b>	<b>+ 3,591</b>	<b>25,421</b>	<b>- 1,299</b>	<b>25,128</b>	<b>- 293</b>	<b>24,483</b>	<b>- 645</b>

เปรียบเทียบกับสถานการณ์ภัยแล้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2550 (รวม 61 จังหวัด 543 อำเภอ 53 กิ่งฯ 3,233 ตำบล 25,128 หมู่บ้าน) ปรากฏว่ามีจำนวนจังหวัดลดลง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี และมีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมีจำนวนลดลง รวม 645 หมู่บ้าน

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพัดเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ตอนบน ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ประกอบกับการทำฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรประสบผลสำเร็จ ทำให้มีฝนตกกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่คลี่คลายลงไป

**ตารางเปรียบเทียบข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งปี 2550 กับปี 2549 ในห้วงเวลาเดียวกัน**

ที่	ภาค	ข้อมูลปี 2550 (ณ วันที่ 9 เม .ย.2550)		ข้อมูลปี 2549 (ณ วันที่ 9 เมษายน 2549)		เปรียบเทียบ ข้อมูลภัยแล้ง ปี 2550 กับปี 2549	
		หมู่บ้านที่ ประสบภัย แล้ง	คิดเป็นร้อยละ (ของหมู่บ้าน ทั่วประเทศ(	หมู่บ้านที่ ประสบภัย แล้ง	คิดเป็นร้อย ละ (ของหมู่บ้าน ทั่วประเทศ	จำนวน หมู่บ้าน + ลด - เพิ่ม	คิดเป็น ร้อยละ
1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14,718	45.18	20,545	63.07	- 5,827	- 28.36
2	เหนือ	6,093	37.37	6,954	42.65	- 861	- 12.38
3	ตะวันออกเฉียง	1,152	23.92	1,333	27.68	- 181	- 13.58
4	ใต้	1,417	16.50	373	4.34	+ 1,044	+ 279.89
5	กลาง	1,103	9.69	1,342	11.80	- 239	- 17.81
	รวม	24,483	33.24	30,547	41.47	- 6,064	-19.85

เปรียบเทียบหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเมื่อปี 2549 ในช่วงเวลาเดียวกัน (วันที่ 9 เม.ย. 2549) รวม 61 จังหวัด 484 อำเภอ 46 กิ่งฯ 3,336 ตำบล 30,547 หมู่บ้าน (ร้อยละ 41.47 ของหมู่บ้านทั้งหมด) โดยปี 2550 (รวม 59 จังหวัด 537 อำเภอ 57 กิ่งฯ 3,206 ตำบล 24,483 หมู่บ้าน) มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งน้อยกว่า 6,064 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.85

**1.2 ราษฎรเดือดร้อน จำนวน 2,015,984 ครัวเรือน 7,970,204 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.93 ของครัวเรือนทั้งหมด 13,498,782 ครัวเรือน ใน 59 จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง)**

**1.3 พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ จำนวน 123,201 ไร่ (จำนวน 15 จังหวัด)**

1.4 การให้ความช่วยเหลือ

**1.4.1 การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร**

(1) การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวม **1,676 เครื่อง** แยกเป็น

- จังหวัด/อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 856 เครื่อง

- กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวม 820 เครื่อง แยกเป็น

เพื่อการเพาะปลูก 767 เครื่อง เพื่อการอุปโภคบริโภค 53 เครื่อง

(2) จังหวัด อ่างเภอ/กิ่งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

- จัดทำท่อนบ/ฝายเก็บกักน้ำ (ชั่วคราว) 12,782 แห่ง - ขุดลอกแหล่งน้ำ 3,516 แห่ง

#### **1.4.2 การปรับปรุง ข่อมและทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำ ดังนี้**

ถังเก็บน้ำ คสล. 1,041 แห่ง ถังปูนฉาบ 509 แห่ง ถังไฟเบอร์ 912 แห่ง โถงซีเมนต์ 9,920 แห่ง

เป่าล้างบ่อบาดาล 1,747 แห่ง หอถังระบบประปาหมู่บ้าน 986 แห่ง หอถังระบบประปาภูเขา 999 แห่ง

**การสร้างภาชนะเก็บน้ำ ดังนี้** ถังเก็บน้ำ คสล. 147 แห่ง ถังปูนฉาบ 171 แห่ง

ถังเหล็ก 165 แห่ง ถังไฟเบอร์ 159 แห่ง โถงซีเมนต์ 1,149 แห่ง หอถังระบบประปาหมู่บ้าน 177 แห่ง หอถังระบบประปาภูเขา 10 แห่ง บ่อน้ำตื้น 127 แห่ง

#### **1.4.3 การแจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภคของจังหวัดที่ประสบภัย**

ใช้รถบรรทุกน้ำ 1,891 คัน แจกจ่ายน้ำ 66,308 เที่ยว จำนวน 569,311,710 ลิตร

#### **1.4.4 งบประมาณดำเนินการใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน 529,111,778 บาท แยกเป็น**

(1) งบอุดหนุนราชการของจังหวัด (งบ 50 ล้านบาท) 476,044,569 บาท

(2) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,955,158 บาท

(3) งบอื่นๆ 14,112,051 บาท

## **2. สรุปสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2550)**

**2.1 สาเหตุการเกิด** ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา ได้เกิดสถานการณ์มลพิษหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน ซึ่งพบว่ามีความสูงเกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 14 มีนาคม 2550 ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้สูงสุดที่ 382.7 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

2.2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ณ เวลา 15.00 น. (วันที่ 9 เม.ย. 2550) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ)

สถานี		PM <sub>10</sub> *													
		27 มี.ค.	28 มี.ค.	29 มี.ค.	30 มี.ค.	31 มี.ค.	1 เม.ย.	2 เม.ย.	3 เม.ย.	4 เม.ย.	5 เม.ย.	6 เม.ย.	7 เม.ย.	8 เม.ย.	9 เม.ย.
จ.เชียงใหม่.	ศูนย์ราชการรวมฯอแม่.ริม	-	139	123	102	98	109	89	137	143	95	90	109	114	87
	รยพราช.ร.วิทยาลัย อเมือง	124	128	123	99	94	103	90	143	156	102	104	-	149	93
จ.ลำปาง.	ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเมือง.อ	97	97	103	74	70	58	58	81	98	78	69	72	75	50
	สนงการ.ประปาฯ อแม่เกาะ	104	109	94	-	-	77	65	84	91	66	57	70	72	51
จ.เชียงราย.	รสามัคคี.ร.วิทยาคม อเมือง	141	162	139	119	120	175	123	173	174	127	101	108	156	104
จ.แม่ฮ่องสอน	ทสจ.แม่ฮ่องสอนเมือง.อ	155	172	245	258	148	157	169	271	280	347	289	212	222	187



หมายเหตุ 1. ค่ามาตรฐาน PM<sub>10</sub> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2. ค่า PM<sub>10</sub>สูงสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2550 วัดได้ 383 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

**สรุป ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในจังหวัดลำปางเข้าสู่ภาวะปกติ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ยังสูงเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ**

2.3 ข้อมูลจำนวน Hot spot ระหว่างวันที่ 1 - 8 เม.ย. 2550 ที่แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 ของสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และดาวเทียม TERRA และ AQUA ของกรมอุทกายนฯ พบว่า

วัน/ปี/เดือน	ประเทศไทย เกิด Hot spot (จุด)	ภาคเหนือ เกิด Hot spot (จุด)	จังหวัดที่เกิด
1 เม.ย.50	145	22	เชียงใหม่ 8 แม่ฮ่องสอน 7 นครสวรรค์ 2 น่าน 2 ดาก 1 ลำปาง 1 เลย 1
2 เม.ย.50	260	52	น่าน 19 เชียงราย 8 พะเยา 8 แม่ฮ่องสอน 4 ลำปาง 3 เลย 3 เชียงใหม่ 3 พิษณุโลก 2 มุกดาหาร 2
3 เม.ย.50	222	49	น่าน 17 เพชรบูรณ์ 6 แม่ฮ่องสอน 5 ดาก 5 เชียงใหม่ 4 พะเยา 4 พิษณุโลก 4 แพร่ 2 เชียงราย 1 ลำปาง 1
4 เม.ย.50	75	15	แม่ฮ่องสอน 5 เชียงราย 4 น่าน 2 เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่และอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1
5 เม.ย.50	103	4	น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1
6 เม.ย.50	19	6	เชียงใหม่ 2 พะเยา 2 เพชรบูรณ์ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1
7-8 เม.ย. 50			ไม่มีรายงานสถานการณ์หมอกควัน

**สรุปภาพรวมข้อมูลการเกิดจุดไฟไหม้ (Hot spot) รายวัน ระหว่างวันที่ 1- 8 เม.ย. 2550)ของจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผลการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้**

วันปี/เดือน/	จำนวนจังหวัด ที่รายงานว่ามีจุดไฟไหม้	จำนวนจุดที่เกิดไฟไหม้ )Hot spot/จุด(				ผลการดำเนินการ	
		ไฟฟ้า	เผาเศษพืช/	เผาใบไม้/ ขยะ	รวม	ดับได้	คงเหลือ
1 เม.ย.50	4	27	0	3	30	30	0
2 เม.ย.50	7	11	0	6	17	17	0
3 เม.ย.50	4	81	0	0	81	81	0
4 เม.ย.50	7	57	0	2	59	59	0
5 เม.ย.50	1	4	0	3	7	7	0
6 เม.ย.50	4	5	0	13	18	18	0
7 เม.ย.50	3	12	0	2	14	14	0
8 เม.ย.50	2	6	0	0	6	6	0
	<b>รวม 17 จังหวัด</b>	<b>606</b>	<b>33</b>	<b>155</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>0</b>

## 2.4 มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ "7 วันปลอดควันวันสงกรานต์"

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามสภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดหมอกควันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยที่ประชุมเห็นชอบในการกำหนดมาตรการ "7 วันปลอดควันวันสงกรานต์" ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2550 โดยให้จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ ดังนี้

**1) มาตรการ ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก** ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง มาตรการด้านการควบคุม มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการปฏิบัติการดับไฟ มาตรการด้านการรายงานและประเมินผล

**2) แผนการดำเนินการ ประกอบด้วย 3 แผนงาน** ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดและอำเภอ การจัดชุดปฏิบัติการป้องกัน/ควบคุม และการปฏิบัติการดับไฟ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**3) การปฏิบัติตามมาตรการ/แผนการดำเนินการ** ประกอบด้วยบทบาทของภาครัฐ และ

บทบาทของภาคเอกชน โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน

**4) ให้จังหวัดเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว** โดยจัดประชุมชี้แจงนายอำเภอ

ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

---

## **22. เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีสถานการณ์มลภาวะทางน้ำที่เกิดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีสถานการณ์มลภาวะทางน้ำที่เกิดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ได้ดำเนินการชุดเรือท่อน้ำที่ฝังอยู่ใต้ดินตั้งแต่บริเวณ บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (โรงงานผงชูรส) ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งได้รับข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงจากการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550 แล้ว จึงขอสรุปผลความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุ นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการผลิต ปริมาณน้ำเสีย และการบำบัด จากข้อมูลของบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ได้ส่งรายงานผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของบริษัท จากข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้โดยผ่านการตรวจสอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาที่แท้จริงต่อไป

2. การชุดตรวจสอบท่อน้ำของบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

2.1 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการขุดรื้อท่อตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 14.15 น. โดยขุดลึก 1.50 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร และขุดตามแนวที่ราษฎรร้องขอจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาถึงโรงสูบน้ำเก่า พบท่อ PE Ø 10 นิ้ว จำนวน 3 ท่อ ได้แก่ ท่อที่ 1 เป็นท่อเก่าไม่มีการเชื่อมต่อแล้ว ท่อที่ 2 เป็นท่อที่มีการต่อเชื่อมเข้าโรงสูบน้ำ (คาดว่า เป็นท่อน้ำดี) ท่อที่ 3 ถูกพบฝังอยู่ลึกจากพื้นประมาณ 2.5-3 เมตร แนวท่อจากโรงสูบน้ำเก่าไปยังริมฝั่งแม่น้ำ จุดที่พบปากท่อในแม่น้ำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ของจังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า แต่ละท่อมีลักษณะการใช้งานอย่างไร จึงได้ยุติการรื้อท่อเวลาประมาณ 18.10 น. ไว้ก่อน และได้มีหนังสือขอความร่วมมือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ส่งผู้แทนเข้าไปสนับสนุนจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เพื่อร่วมตรวจสอบระหว่างการขุดรื้อท่อด้วย

2.2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมกัน ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และในเวลา 11.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบการขุดรื้อท่อน้ำของจังหวัด ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมการตรวจสอบการขุดรื้อท่อต่อจากที่ได้ขุดไว้แล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 จนถึงเวลาประมาณ 20.30 น. จึงได้เริ่มทำการขุด โดยใช้รถขุดดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยได้ทำการขุดตรวจพิสูจน์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลึกประมาณ 5 เมตร ระยะทางประมาณ 50 เมตร ตามแนวที่ราษฎรสงสัย ผลปรากฏว่า ไม่พบท่อเพิ่มเติมจากการขุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 แต่อย่างใด ในการดำเนินการมีผู้แทนของบริษัทฯ เป็นผู้ยินยอมและร่วมดำเนินการ โดยมีนายสมชาย ชุ่มรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจสอบการขุดรื้อท่อน้ำฯ ของจังหวัด ตัวแทนราษฎร และราษฎรประมาณ 30 คน ร่วมสังเกตการณ์โดยตลอดและยุติการขุดเวลาประมาณ 24.00 น.

2.3 ในระหว่างการดำเนินงาน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ได้มีการชุมนุมของราษฎรประมาณ 60 คน นำเต็นท์มาติดตั้งปิดกั้นทางเข้า-ออกของบริษัทฯ เพื่อเร่งรัดให้บริษัทฯ ขุดรื้อท่อ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และคณะ ได้เดินทางไปพบกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอน การดำเนินการตามข้อตกลง การตรวจหาสาเหตุของน้ำเสีย รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือชดเชยความเสียหายให้แก่ราษฎร ต่อมาเวลาประมาณ 17.30 น. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มาพบและชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การขุดรื้อท่อของบริษัทฯ และเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันที่ 6 เมษายน 2550 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ รองปลัด กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำการชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้าบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจและได้ทำการย้ายเต็นท์ที่ปิดกั้นทางเข้า-ออกบริษัทฯ ออกไปไม่ให้เกิดขวางทางเข้า-ออก และได้แยกย้ายกลับ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดเวลา

### 3. สรุปผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและข้อสันนิษฐานสาเหตุของปลาตาย

3.1 กรมควบคุมมลพิษ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุกรณีปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 5 และ 9 เมษายน 2550 ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ ดร.มันสิน ตันกุลเวศน์ นายไสว อมรวงศ์ ดร.มันรักษ์ ตันกุลเวศน์ นายชุมพล ชีวะประภานันท์ นางสาวพะเยาว์ คำมข นายยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ ดร.ศรัณย์ เตชะเสน เป็นต้น โดยในที่ประชุมมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์แล้วสรุปได้ว่า เรือบรรทุกน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดเหตุการณ์ปลาตาย เนื่องจากตรวจพบปริมาณน้ำตาลในมวลน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าในสภาวะปกติ และผลจากการคาดการณ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าเมื่อมีน้ำตาลละลายในน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำลดลงต่ำสุด ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ปลาตายพอดี ส่วนกรณีโรงงานผลิตผงชูรส ไม่พบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปลาตายที่เกิดขึ้น เนื่องจากพบค่าโปแตสเซียมและฟอสฟอรัสสูงในบ่อเก็บกักน้ำปύที่มีผ้าใบคลุม และบ่อรวบรวมน้ำปύ แต่จากการวิเคราะห์ค่าโปแตสเซียมและฟอสฟอรัสในมวลน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า มีค่าไม่สูง (เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ตรวจวัดค่าโปแตสเซียมได้เท่ากับ 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งไม่แตกต่างจากสภาวะปกติในแม่น้ำเจ้าพระยา (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 มีค่าโปแตสเซียมอยู่ในช่วง 3.1 - 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 0.07 - 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร)

### 3.2 ข้อสันนิษฐานสาเหตุของปลาตาย

3.2.1 เรือบรรทุกน้ำตาลล่ม เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ปลาในกระชังตายเนื่องจาก

1) ตรวจพบน้ำตาลปนเปื้อนในแม่น้ำ โดยตรวจพบน้ำตาลในมวลน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา ในปริมาณที่สูงกว่าในสภาวะปกติ (สภาวะปกติ พบน้ำตาลประมาณ 1.1 - 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายหลังเกิดเหตุพบน้ำตาลสูงขึ้นประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร)

2) ผลการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สามารถบ่งบอกถึงการละลายของน้ำตาลในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลง ตามลำดับ และลดต่ำสุดบริเวณเกิดเหตุปลาตาย คือ ที่ระยะทางห่างจากจุดเกิดเรือล่ม ประมาณ 12 กิโลเมตร สอดคล้องกับข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในช่วงที่เกิดเหตุปลาตาย

3.2.2 โรงงานผลิตผงชูรส บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด ไม่พบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปลาในกระชังตายในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจาก

1) ตรวจพบค่าโปแตสเซียมสูง ในบ่อเก็บกักน้ำปύที่มีผ้าใบคลุม 6,738 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่อรวบรวมน้ำปύ 6,238 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ห้า 441 มิลลิกรัมต่อลิตร

และท่อน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว 10,646 มิลลิกรัมต่อลิตร และตรวจพบ ฟอสฟอรัสในปุ๋ยน้ำสูง 1,903 มิลลิกรัมต่อลิตร และในบ่อรวบรวมปุ๋ยน้ำ 172 มิลลิกรัมต่อลิตร

2) ตรวจพบค่าโปแตสเซียม (K) ในมวลน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาในระดับที่ต่ำประมาณ 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550) ซึ่งไม่แตกต่างจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำในสภาวะปกติ (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550) พบในช่วง 3.1 - 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร

3) ตรวจพบค่าฟอสฟอรัส (P) ในมวลน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา ในระดับที่ต่ำประมาณ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550) ซึ่งไม่แตกต่างจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำในสภาวะปกติ (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550) พบในช่วง 0.07 - 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร

4) ในการตรวจสอบข้อมูลของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 มีข้อสรุปว่า โรงงานผลิตผงชูรส บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด มีน้ำปฏิกเกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ประมาณ 21,600 ลูกบาศก์เมตร และขายไป 1,000 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บกักปุ๋ยน้ำมีขนาดประมาณ 118,800 - 237,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สรุปว่ามีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บกักน้ำปฏิกเอาไว้

#### 4. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองจังหวัด พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้

4.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองจังหวัด พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

4.2 ให้จังหวัดประสานกรมประมงขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเข้าเป็นสมาชิก ธกส. เพื่อใช้สิทธิขอสินเชื่อต่อไป

---

### **23. เรื่อง การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ใช้ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่

เว็บไซต์ [www.1111.go.th](http://www.1111.go.th) ตู้ ปณ. 1111 สายด่วนของรัฐบาล 1111 จุดบริการประชาชน 1111 และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ [www.publicconsultation.opm.go.th](http://www.publicconsultation.opm.go.th) เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกทางหนึ่ง เพื่อรวบรวมนำเสนอให้คณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป

---

## การศึกษา

---

### **24. เรื่อง การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 2 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะผู้แทนไทย ดังนี้

1. ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ให้ความสำคัญแก่การศึกษาเป็นอย่างมากโดยประธานาธิบดีของอินโดนีเซียให้เกียรติรับเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังนั้นในปี 2552 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SEAMEC ครั้งที่ 44 และการประชุม ASED ครั้งที่ 4 ต่อจากประเทศมาเลเซีย จะต้องเตรียมการในเรื่องดังกล่าวอย่างดีให้พร้อมทั้งเรื่องการจัดงบประมาณและการบริหารจัดการอื่นๆ
2. การจัดทำมีการประชุมในลักษณะ Discussion Forum และ Policy Forum เป็นการเปิดประเด็นทางการศึกษาในระดับนโยบายที่สำคัญเพื่อให้รัฐมนตรีได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในการจัดทำถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมทั้งสอง แสดงให้เห็นถึงข้อคิดเห็นและความร่วมมือของรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกทั้งซีมีโอและอาเซียน ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันในทุกระดับ
3. การจัดการหารือทวิภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกซีมีโออื่นในระหว่างการประชุมซีเมค เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยเนื่องจากสามารถผลักดันโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการไปเยือนมาเลเซีย ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายในการจัดการด้านอิสลามศึกษาและดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสอนศาสนาของมาเลเซีย

## สาระสำคัญของเรื่อง

1) การประชุม SEAMEC ครั้งที่ 42 จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดยมีประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ที่ประชุมมีมติเลือก ดร. Bambang Sudibyo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของอินโดนีเซีย เป็นประธานสภาซีเมค และประธานการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 ทั้งนี้ นายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงนำโดยได้กล่าวถึงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้ความสำคัญแก่สังคมที่มีคุณธรรมนำความรู้

2) ในการประชุมครั้งนี้เจ้าภาพได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมคือ

2.1 การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของที่ประชุม (Discussion Forum) โดยศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ 3 แห่งคือ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยอุดมศึกษาและพัฒนา (SEAMEO RIHED) เสนอเรื่องการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร (SEAMEO SEARCA) เสนอเรื่อง บทบาทของอุดมศึกษาในการพัฒนาชนบท และกำจัดความยากจน และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO SPAFA) เสนอเรื่องการส่งเสริมอัตลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้อภิปรายและตั้งประเด็นการหารือในอนาคต อาทิ การส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของสถาบันทางการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

2.2 การประชุมนโยบายทางการศึกษา (Policy Forum) เรื่อง Integrating ICT for Better Quality and Values of Education ผู้แทนอินโดนีเซีย ได้หยิบยกหัวข้อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง นายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อหาวิธีป้องกันภัยออนไลน์ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้เสนอจัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว

3) การจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASED) ครั้งที่ 2 มีขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 16 มีนาคม 2550 มีรัฐมนตรีศึกษาจากอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม ASED ครั้งที่ 1 เมื่อปีที่ผ่านมาใน 4 ประเด็น คือกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนและซีมีโอ การส่งเสริมความเป็นอาเซียนแก่นักเรียน การสร้างมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

4) การประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดทำถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุม SEAMEC ครั้งที่ 42 และการประชุม ASED ครั้งที่ 2 โดยมีสาระสำคัญคือ การเสนอให้



เพิ่มข้อบทด้านการศึกษาไว้ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียนต่อ โดยมาเลเซียรับเป็นเจ้าภาพในปี 2551 การจัดตั้งเครือข่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างซีมีโอและอาเซียน การเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

5) ในระหว่างการประชุมประเทศไทยได้เจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศกัมพูชา ติมอร์ เลสเต อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันในอนาคต

---

## แต่งตั้ง

---

### 25. เรื่อง แต่งตั้ง

#### 1. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) นักวิชาการละครและดนตรี 10 ชช. กรมศิลปากร (กระทรวงวัฒนธรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้แต่งตั้ง นายไพฑูรย์ เฉยเจริญ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) นักวิชาการละครและดนตรี 9 ชช. กรมศิลปากร ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) นักวิชาการละครและดนตรี 10 ชช. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

#### 2. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ นายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

#### 3. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้แต่งตั้ง นายวรพัฒน์ ทิวถนอม ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9) สำนักบริหาร กลาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

#### **4. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 109 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ การเมือง จำนวน 1 ราย คือ นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นข้าราชการการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

#### **5. แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้แต่งตั้งนางเจิดโฉม ศรีวรรณะ คิบบ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

---